

ชื่อเรื่อง	การวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนในจังหวัดสุพรรณบุรี
ผู้ศึกษาค้นคว้า	เบญจพร เชื้อผึ้ง
ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย์ ดร. พยอม ธรรมบุตร
ประเภทสารนิพนธ์	การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง ศศ.ม. สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว, มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552
คำสำคัญ	การวางแผนยุทธศาสตร์ การท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมและความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรี อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนอย่างแท้จริง

ในการวิจัยนี้ผู้วิจัยใช้รูปแบบของการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบตรวจสอบทรัพย์สินการท่องเที่ยว และแบบสอบถามจำนวน 400 ชุด สำหรับกลุ่มตัวอย่าง 4 กลุ่ม คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และนักท่องเที่ยว ใช้สถิติและวิเคราะห์ข้อมูลโดยมีวิธีการหาค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach's Alpha Coefficient)

ผลการวิจัยพบว่า การวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนในจังหวัดสุพรรณบุรีที่จำเป็นและเหมาะสม ควรประกอบด้วย

1. การกำหนดวิสัยทัศน์ของจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวสัมพันธ์วิถีชีวิตท้องถิ่นเพื่อพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน โดยจะพัฒนาสินค้าและบริการการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานสากลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวศูนย์กลางการศึกษาวิจัยอารยธรรมทวารวดีเพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาวิถีชีวิตท้องถิ่น และจะพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีมาตรฐานระดับโลกเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่จะนำไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ คือ การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จิตใจ และการปลูกจิตสำนึก ควบคู่ไปกับการ

วางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
และการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน

